
 

ข่าวแจก   
กสม. เสนอ “ครม. - สนช.” พจิารณาร่างพระราชบัญญตัิเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก พ.ศ. ....  

ให้ครบถ้วนรอบด้าน ตามกลไกรัฐธรรมนูญ - พนัธกรณด้ีานสิทธิมนุษยชน - เป้าหมายการพฒันาทีย่ั่งยืน 

  เม่ือวนั ท่ี  ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓ .๐๐ น . นายวสั ติงสมิตร ประธานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เปิดเผยภายหลงัการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (กสม.) ด้าน 

การคุ้มครองและมาตรฐานการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในช่วงเช้าวนัเดียวกันน้ีว่า ท่ีประชุมได้พิจารณา

รายการผลการศึกษาร่างพระราชบญัญติัเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ. .... และมีมติเห็นควรเสนอแนะ

มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งขอ้เสนอในการแกไ้ขปรับปรุง

กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัสิทธิมนุษยชน ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) รวม ๔ ประเด็น ดงัน้ี  

  ๑. รัฐสภา โดยคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาร่างพระราชบญัญติัเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

พ.ศ. .... ควรจดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะผูอ้าจได้รับผลกระทบจาก 

ร่างพระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าวและนโยบายการพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก และผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ในระดบัพื้นท่ีเพิ่มเติม รวมทั้งเปิดโอกาสให้นกัวิชาการและภาคประชาชนไดเ้สนอความคิดเห็นและขอ้ห่วง

กงัวลในรายมาตรา อยา่งกวา้งขวางและทัว่ถึง เพื่อประกอบการพิจารณาใหค้รบถว้นรอบดา้น 

๒ . รัฐสภา โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ควรพิจารณาให้มีการแก้ไข มาตรา ๓๖ แห่งร่าง

พระราชบญัญัติน้ี ซ่ึงว่าด้วยเร่ืองการเข้าใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม หากเป็น 

การเข้าใช้ประโยชน์ท่ี ดินเพื่ อการอ่ืนนอกเหนือจากท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการปฏิ รูปท่ี ดิน 

เพื่อเกษตรกรรม ควรด าเนินการเท่าท่ีจ  าเป็น และจะต้องด าเนินการด้วยวิธีการเพิกถอนท่ีดินบริเวณนั้น 

ออกจากการเป็นเขตปฏิรูปท่ีดินตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย รวมทั้งจะตอ้งชดเชยเยียวยาผูไ้ดรั้บ

ผลกระทบอยา่งเป็นธรรม 

๓. รัฐสภา โดยคณะกรรมาธิการวิสามญัฯ ควรพิจารณาให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๗ และ

มาตรา ๔๓ แห่งร่างพระราชบญัญติัน้ี เพื่อเป็นหลกัประกนัวา่การเปล่ียนแปลงแกไ้ขหลกัเกณฑ์ วธีิการ และ

เง่ือนไขในการอนุมติั อนุญาตหรือการอ่ืน จะไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพและกระบวนการมีส่วนร่วมท่ีมีอยู่

ในกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น และ 

๔. คณะรัฐมนตรีควรก าชบัให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัท าแผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในภาพ 

รวมและแผนผงัการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการจดัท าผงัเมืองในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 



๒ 
 

ตามค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๗/๒๕๖๐ เร่ือง ขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินใน

พื้น ท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวนัออก ลงว ันท่ี  ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้พิจารณาด าเนินการ 

ดว้ยความระมดัระวงั ทั้งน้ี การด าเนินการดงักล่าวตอ้งไม่กระทบต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ี

ไดรั้บการรับรองไวต้ามรัฐธรรมนูญ และพนัธกรณีดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเป็นภาคีและสอดคลอ้ง

กบัหลกัการตามเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในกรอบสหประชาชาติหลงัปี พ.ศ. 2558 - 2573 (Sustainable 

Development Goals – SDGs post – 2015 - 2030) 

  นายวสั กล่าวอีกว่า รัฐบาลโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้มีการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นและ 

มีหนังสือสอบถามความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวรวม ๗ คร้ัง ในขณะท่ีช่องทางการรับฟัง 

ความคิดเห็นของผู ้มีส่วนได้เสียหรือผู ้อาจได้รับผลกระทบจากกฎหมาย มีเพียงช่องทางการรับฟัง 

ความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในระหว่างวนัท่ี ๒๐ พฤษภาคม 

๒๕๖๐ ถึงวนัท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซ่ึงมีผูท่ี้เขา้มาแสดงความคิดเห็นเพียง ๔ คนเท่านั้น  

  “แม้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ด าเนินการตามแนวทางการจดัท าและการเสนอ 

ร่างกฎหมายตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ ตามวิธีการข้างต้นแล้วก็ตาม แต่เน่ืองจาก 

ร่างพระราชบญัญติัน้ีมีบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายหลายฉบบัและเป็นการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ท่ีมีพื้นท่ีครอบคลุม ๓ จงัหวดั ซ่ึงมีประชากรในหลากหลายอาชีพและอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก จึงมีขอ้สังเกต

วา่การเปิดให้รับฟังความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและผูอ้าจไดรั้บผลกระทบจากกฎหมายดว้ยวธีิดงักล่าว

อาจจะไม่กวา้งขวางเพียงพอและไม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ตามมาตรา ๔๓ ” ประธาน กสม. กล่าว  

  นายวสั กล่าวในท้ายท่ีสุดว่า ข้อเสนอแนะของ กสม. ดังกล่าวข้างต้นมิได้ท าให้การพิจารณา 

ร่างกฎหมายในวาระท่ีสองล่าช้าหรือสะดุดหยุดลง เน่ืองด้วยเม่ือว ัน ท่ี  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบญัญติัฉบบัน้ีออกไปอีก ๖๐ วนั 

ตามข้อเสนอของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ท่ีระบุว่าร่างพระราชบัญญัติน้ีมีเน้ือหาสาระส าคญัท่ีต้อง

พิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบและมีผลกระทบต่อหลายภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง จึงต้องขอขยายเวลา 

การพิจารณาออกไป กรณีจึงเป็นแนวทางท่ีสอดคลอ้งตอ้งกนั ทั้งน้ีเพื่อให้โครงการพฒันาของรัฐตลอดจน

การตรากฎหมายเป็นประโยชน์ สร้างความย ัง่ยืนต่อประชาชนส่วนรวม และปราศจากความขดัแยง้จาก 

ทุกภาคส่วน 

 

 ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
                                                                                               ๑๒ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 


